



## 38 tđng lĩnh và lão thành lên án Nguyđn Chí Vđnh, Thđ Trđng Bđ Quđc Phòng

Tđ#225;c Giđ#7843;: Thđng tđng Nguyđn Nam Khánh  
Thđ#7913; Ba, 24 Thđ#225;ng 5 Nđ#259;m 2011 05:25

---

trđng quđc phòng, còn tđng huđn chđng cao nđ a (mđ đ/c đđi là Bí thđ Đđng uđ quân sđ), đđ mđ t sđ nđi cđp uđ can thđp sâu vào vđc truy đđ xét xđ ”.

Vđ viđc tđc quân hàm và khai trđ trung tá Vũ Minh Trí, bđn đđc có thđ tham khđo bài viđt trên mđng boxitvietnam

Các tđng lĩnh và cán bđ lão thành ký tên vào lá thđ này yêu cđu phđi nhanh chóng xem xét và giđi quyđt các vđ scandale cđa Tđng cđc II và trđng mđt, đđnh chđ ngay công tác cđa Nguyđn Chí Vđnh, không "cđ cđu vào đđi biđu đi đđ Đđi hđi Đđng toàn quân, toàn quđc và vào danh sách bđu cđ Ban chđp hành Trung đđng khóa 11".

Cùng ký tên vđi thđng tđng Nguyđn Nam Khánh (nguyên đđy viên trung đđng, nguyên phó chđ nhiđm Tđng cđc chính trđ), có 4 trung tđng, 12 thiđu tđng, 12 đđi tá, và nhđng cán bđ lão thành nhđ Mai Vy, nguyên bđ trđng Bđ văn hóa).

### CđNG HÒA XÃ HđI CHđ NGHĨA VIđT NAM

đđ

**Đđc đđp – Tđ do – Hđnh phúc**

**Hà Nđi, ngày 06 tháng 07 năm 2010**

Kính gđi:

- ĐđNG CHÍ NÔNG ĐđC MđNH TđNG BÍ THđ KIỂM BÍ THđ ĐđNG đđY QUÂN Sđ TRUNG đđNG
- ĐđNG CHÍ NGUYđN MINH TRÍ đđT CHđ đđCH NđđC
- ĐđNG CHÍ NGUYđN TđN DỮNG THđ đđđNG CHÍNH PHđ
- ĐđNG CHÍ TRđđNG TđN SANG THđđNG TRđC BAN BÍ THđ TRUNG đđNG

## 38 tđng lĩnh và lão thành lên án Nguyđn Chí Vđnh, Thđ Trđng Bđ Quđc Phòng

Tđ#225;c Giđ#7843;: Thđng tđng Nguyđn Nam Khánh  
Thđ#7913; Ba, 24 Thđ#225;ng 5 Nđ#259;m 2011 05:25

---

- ĐđNG CHđ TRđNG VđNH TRđNG PHđ THđ TđNG, PHđ BAN THđNG TRđC CHđNG THAM NHđNG

### TRUNG đđNG

- ĐđNG CHđ Hđ ĐđC VIđT TRđNG BAN Tđ CHđC TRUNG đđNG
- ĐđNG CHđ NGUYđN VđNH CHđ NHđM đđY BAN KIđM TRA TRUNG đđNG
- ĐđNG CHđ PHđNG QUANG THANH PHđ Bđ THđ ĐđNG đđY QUđN Sđ TRUNG đđNG, Bđ TRđNG Bđ

### QUđC PHÒNG

- ĐđNG CHđ Lđ VđNH ĐđNG CHđ NHđM TđNG CđC CHđNH TRđ

Cđng vđi đđ luđn rđng rđi, chđng đđng cđa cđn bđ, đđng viđn nhđn đđn, cđu chiđn binh trong cđn đđc, chđng tđi nhđng tđng lĩnh sĩ quan cao cđp Quđn đđi Nhđn đđn Viđt Nam hđt sđc bđt bđnh trđđc viđc Bđ quđc phòng kđ luđt tđđc quđn hđm sĩ quan trung tá Vđ Minh Trí, Đđng đđy Tđng cđc II khai trđ Đđng tđch Vđ Minh Trí vđ tđi tđ cáo Tđng cđc II và cá nhđn Nguyđn Chí Vđnh.

**Đđy là mđt viđc làm khuđt tđt, lđn lđn cđng tđi.** Ngđđi có cđng đđm ra trđ tđi, ngđđc lđi kđ có tđi lđi đđđc tđng cđng: Tđng thđng huđn chđđng, thđng hđm trung tđđng, đđ bđt lên Thđ trđng quđc phòng.

Vđ cđng lý, vđ danh đđ và sđ trong sđch cđa Quđn đđi Viđt Nam anh hùng và cđa hđng ngũ tđng lĩnh quđn đđi, chđng tđi khđn thiđt trđnh lên các đđng chí, nhđng ngđđi có trách nhđm cao nhđt 2 kiđn nghđ đđđi đđy :

**Thđ ngày 10.6.2009 cđa đđi tđng Vđ Nguyên Giáp gđi Bđ chđnh trđ và Ban bí thđ Trung đđng.**

2/4/109

◦ Kính gửi: Các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư,

Tôi đã nhận được thư của đồng chí Trung tá Vũ Minh Trí một cán bộ, đảng viên hiện đang công tác ở Tổng Cục II tố cáo Nguyễn Chí Vịnh đã lũng đoạn "phá hoại Tổng Cục II toàn diện". Đồng chí lý cho rằng: "Thực trạng Tổng Cục II cho thấy Quân đội ta, Đảng ta, Nhà nước ta đang gặp phải một hiểm họa vô cùng to lớn, ngay từ bên trong, ngay ở bên trên".

Qua thư của đồng chí Vũ Minh Trí, tôi thấy đây là sự tố cáo của một cán bộ, một đảng viên có trình độ và có trách nhiệm cao, dũng cảm, dám tố cáo những hành động sai trái mà mình cho là sai trái đang gây nguy hại đến Đảng, đến Quân đội. Đây là sự tố cáo theo đúng điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước của một cán bộ, đảng viên đương chức, của người trong cuộc, không phải là một thư nặc danh, thư của người ngoài cuộc. Nếu đúng như đơn tố cáo thì đây là một tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi không hiểu vì sao Nguyễn Chí Vịnh trước có những khuyết điểm, khi đó đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói với tôi là không thể lên Trung tướng và chưa biết đưa đi đâu để ra khuyết, nhưng thực tế lại không làm như vậy mà tiếp tục thăng quân hàm và giao trọng trách Tổng Cục trưởng, hiện nay vừa để bặt là Thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm cho ai cũng ngạc nhiên, lo lắng và nếu không làm rõ thì chắc sẽ còn lớn nữa.

Như thư tố cáo thì Tổng Cục II tiếp tục hoạt động sai chức năng, nhiệm vụ và đang bị biến chất, tình hình đang cực kỳ nguy hiểm đối với Quân đội, đối với Đảng. Vì vậy, tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thấy cho hết sự nghiêm trọng của vấn đề, không thể giao cho cấp dưới kiểm tra rồi báo cáo mà cần tổ chức một bộ phận gồm những cán bộ có phẩm chất và năng lực, có đủ quyền hạn của các ngành liên quan do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì tiến hành một cuộc kiểm tra, thanh tra đặc biệt, thật nghiêm túc theo đúng điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước, để làm rõ những vấn đề tố cáo và có chủ trương giải quyết những sai trái một cách kiên quyết, triệt để, đúng nguyên tắc để bảo vệ quân đội, bảo vệ Đảng, bảo vệ độc lập tự chủ của đất nước. Cần chú ý bảo vệ người tố cáo.

Tôi có trao đổi với một số đồng chí nguyên là Tổng Bí thư, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị và đề nghị các đồng chí lý hãy góp sức cùng các đồng chí đương chức giải quyết bằng được vấn đề này, để tránh cho Đảng một hiểm họa. Tôi cho đây là hệ quả của vụ T4 không được giải quyết nghiêm minh. Tôi hết sức lo lắng cho Đảng, cho Quân đội, cho đất nước trước tình hình này nên gửi thư đến các đồng chí, mong các đồng chí góp phần lãnh đạo giải quyết cho được vấn đề này.

Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe.

Chào thân ái,

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009

Vũ Nguyễn Giáp

T&#225;c Gi&#7843;: Thòng tòng Nguyễn Nam Khánh  
Th&#7913; Ba, 24 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 05:25

Thượng tướng Nguyễn Văn Khánh  
 Tôi hoàn toàn thất vọng với ý định  
 của các đồng chí lãnh đạo Đảng và các đồng  
 chí Bộ Chính trị ngay từ mùa hè năm 2008  
 qua Nguyễn Chí Vĩnh là sai lầm đầu tiên.  
 Từ khi Vĩnh nắm quyền điều hành đã có  
 nhiều sai lầm và phá hoại Đảng.  
 Tôi là người tin tưởng Phó họa Ông.  
 Nhưng những kẻ báo chí như đã có một lần  
 thì phải kỷ luật tôi. Nhưng phải chịu  
 một số Nguyễn Chí Vĩnh không thể  
 cuối cùng Nguyễn Chí Vĩnh vẫn  
 trong lòng là thủ trưởng quốc gia.  
 Nếu tôi may mắn Đại tướng không  
 Chấn động từ mùa hè năm Vĩnh.  
 Vĩnh còn lại các chức vụ cao nhất  
 trong Đảng và Quân đội. thì hãy qua  
 Chấn động hết

ngày 31/5/2010

Xuân

Khánh

Thượng tướng Nguyễn Xuân  
 Hàng hiệu 63 tuổi ở  
 85 tuổi tại

Thượng tướng Nguyễn Văn Khánh

### 38 tđng lđnh và lđo thđnh lđn án Nguyđn Chí Vđnh, Thđ Trđng Bđ Quđc Phđng

Tđng Giđng 7843; Thđng tđng Nguyđn Nam Khđnh  
Thđng 7913; Bđ, 24 Thđng 5 Nđng 2011 05:25

---



Tđng Nguyđn Chí Vđnh, Thđ Trđng Bđ Quđc Phđng, con đđ a Tđng Nguyđn Chí Thanh